



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 113 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2557

ช่วงวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- **พาณิชย์เตรียมปรับเป้าส่งออกใหม่ หลังการส่งออกเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.85**
- **พาณิชย์ออกมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูการผลิตปี 2557/58 เตรียมประกาศราคาแนะนำข้าวเปลือกเจ้าและสร้างเวทีตลาดซื้อขายข้าวหอม**
- **สรรพสามิตเตรียมปรับโครงสร้างภาษีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเป็นไปตามหลักสากล**

กระทรวงพาณิชย์เตรียมปรับเป้าส่งออกใหม่ หลังการส่งออกเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงร้อยละ 0.85 โดยการส่งออกของในเดือนกรกฎาคม 2557 มีมูลค่า 18,896.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.85 หลังจากในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.90 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ถือเป็นปรับตัวลดลงของการส่งออกเป็นเดือนที่ 5 ในรอบ 7 เดือน ส่งผลให้การส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2557 ปรับตัวในทิศทางที่ลดลงร้อยละ 0.42 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนกรกฎาคมการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ถือเป็นปรับตัวเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 2 เดือนต่อเนื่อง ในขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 โดยสาเหตุที่ทำให้การส่งออกในเดือนกรกฎาคมปรับตัวในทิศทางที่ลดลงเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงในสินค้าทองและน้ำมันเป็นสำคัญ ตามความต้องการลงทุนในทองคำในตลาดโลกที่ลดลง และเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงส่งผลให้ความต้องการใช้น้ำมันในจีนลดลง ส่งผลให้กระทรวงพาณิชย์อาจมีการปรับเป้าหมายการส่งออกปี 2557 จากเดิมที่คาดว่าจะการส่งออกตลอดทั้งปี 2557 จะขยายตัวได้ร้อยละ 3.5 การส่งออกจะขยายตัวในระดับดังกล่าวในช่วง 5 เดือนที่เหลือจะต้องมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยถึงเดือนละ 20,980 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่ามีความเป็นไปได้ยากที่มูลค่าการส่งออกของไทยจะอยู่ในระดับดังกล่าวต่อเนื่องในช่วง 5 เดือนที่เหลือของปี อีกทั้งในช่วง 7 เดือนแรกของปีการส่งออกของไทยยังไม่สามารถขึ้นไปแตะระดับ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เลย ซึ่งในส่วนของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจได้คาดการณ์ขยายตัวของการส่งออกในปี 2557 ไว้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ว่าการส่งออกของไทยในปี 2557 น่าจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.8 เท่านั้น **กระทรวงพาณิชย์ออกมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูการผลิตปี 2557/58 เตรียมประกาศราคาแนะนำข้าวเปลือกเจ้าและสร้างเวทีตลาดซื้อขายข้าวหอม** โดยอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมได้เตรียมมาตรการช่วยรักษาเสถียรภาพราคาข้าวฤดูการผลิตปี 2557/58 โดยจะใช้วิธีการออกประกาศราคาแนะนำข้าวเปลือกเจ้าไม่ต่ำกว่า 8,500-9,000 บาทต่อตัน คาดว่าจะเริ่มในช่วงปลายเดือนกันยายน 2557 เพื่อไม่ให้เกิดการตกต่ำราคาข้าวเปลือกในต้นฤดู เพราะปริมาณข้าวจะออกมาปริมาณมากที่สุดในเดือนตุลาคม 2557- มกราคม 2558 นอกจากนี้กรมยังจะเข้าไปช่วยดูแลกลไกตลาด โดยสร้างเวทีซื้อขายข้าว เช่น การจัดให้มีตลาดกลาง ตลาดนัดข้าวเปลือก ตลาดประมูลข้าวสาร เป็นต้น ซึ่งการมาเข้าช่วยดูแลกลไกตลาด ก็จะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งขายสินค้าเกษตรที่สะดวกยิ่งขึ้น ส่วนด้านราคาที่จะออกประกาศเป็นราคาแนะนำนั้น ทางผู้ส่งออกก็เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมไม่สูงและไม่ต่ำจนเกินไป ซึ่งส่งผลให้ข้าวของไทยสามารถแข่งขันได้กับประเทศผู้ส่งออกรายอื่นๆ อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรละเลยที่จะสนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และพัฒนาคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการทำนาต่อไป

กรมสรรพสามิตเตรียมปรับโครงสร้างภาษีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและเป็นไปตามหลักสากล โดยจะรวมกฎหมาย 7 ฉบับ (พ.ร.บ.สุรา, ยาสูบ, ไฟ, ภาษีสรรพสามิต, พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต, จดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และจัดสรร



เงินภาษีสุรา) เหลือ 1 ฉบับ ภายใต้ร่างประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต โดยเน้นปรับฐานคำนวณภาษีใหม่จากราคาหน้าโรงงาน และราคาขายส่งช่วงสุดท้ายปรับเป็นราคาขายปลีกและแนะนำสำหรับทุกสินค้าเพื่อสร้างความเป็นธรรม และเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสำรวจความเห็นผู้ประกอบการ โดยยืนยันไม่กระทบต่อผู้บริโภค เนื่องจากเปิดช่องลดอัตราภาษีลงมาได้ คาดได้ข้อสรุปในเดือนกันยายน ซึ่งการปรับโครงสร้างภาษีดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทางอ้อมจากการบริโภค แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ของภาครัฐ เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดเก็บรายได้ทางตรงจากภาษีเงินได้ยังคงมีสัดส่วนเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 38 ของการจัดเก็บรายได้รวม นอกจากนี้ยังมีมาตรการลดอัตราภาษีบางรายการลงซึ่งอาจจะทำให้การจัดเก็บรายได้บางส่วนมีแนวโน้มลดลง ดังนั้นการปรับโครงสร้างภาษีครั้งนี้ก็นับว่าเป็นความจำเป็นอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะเป็นการลดการขาดดุลงบประมาณให้กับภาครัฐเพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ส.ค. ปรับตัวสูงสุดในรอบ 7 ปี
- ดัชนีฝ่ายจัดซื้อภาคบริการสหรัฐฯ อยู่ที่ 58.5
- ความเชื่อมั่นยูโรโซน ส.ค. ปรับตัวต่ำสุดรอบ 8 เดือน
- ราคาน้ำมันอยู่ในระดับเดียวกับสัปดาห์ที่แล้ว เหตุจากกำลังการผลิตของลิเบียที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีทิศทางผันผวน โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นแต่เศรษฐกิจยูโรโซนชะลอตัวลง โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯที่จัดทำโดย Conference Board ในเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 ปี อยู่ที่ระดับ 92.4 จากระดับ 90.3 ในเดือนก่อนหน้า รวมถึงดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (PMI) อยู่ที่ระดับ 58.5 จากระดับ 60.8 ในเดือนก่อนหน้า (ดัชนีเหนือระดับ 50 บ่งชี้ถึงภาวะการขยายตัวของภาคบริการ) ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของทั้งผู้บริโภคและภาคการบริการที่ยังคงมีต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งสวนทางกับดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนเดือนสิงหาคม 2557 ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 8 เดือน โดยค่าดัชนีอยู่ที่ระดับ 100.6 จากระดับ 102.1 ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากจีดีพีในไตรมาส 2/2557 ไม่มีการเติบโต (ขยายตัวร้อยละ 0.0) ประกอบกับสถานการณ์ความตึงเครียดกับรัสเซียซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยูโรโซน ขณะที่ความเสี่ยงในการเกิดภาวะเงินฝืดมีมากขึ้น (อัตราเงินเฟ้อที่ร้อยละ 0.4) ทำให้ภาคธุรกิจและผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของยูโรโซนลดลง

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวอยู่ในระดับเดียวกับสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากกำลังการผลิตน้ำมันดิบของลิเบียที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับสองเดือนที่แล้ว อยู่ที่ระดับ 665,000 บาร์เรลต่อวัน ประกอบกับสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) รายงานการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่า 4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่งผลให้ราคาน้ำมันเฉลี่ยในสัปดาห์นี้อยู่ที่ 100.55 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (1-5 กันยายน 2557)

- กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) และดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ประจำเดือนสิงหาคม
- การประชุมของ ECB ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 เกี่ยวกับภาพรวมเศรษฐกิจและมาตรการผ่อนคลายทางการเงินต่างๆ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ